

Số: /BC-UBND

Quảng Điền, ngày tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 18/12/2023 của HĐND huyện về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5 và thứ 6 HĐND huyện khóa XI

Thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 18/12/2023 của HĐND huyện về giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp lần thứ 5,6 - HĐND khóa XI và các kiến nghị cụ thể tại kỳ họp thứ 5 và thứ 6, UBND huyện đã báo cáo cho HĐND huyện và cử tri tại kỳ họp thứ 6, kỳ họp thứ 7 và buổi giám sát của Thường trực HĐND huyện. Tại kỳ họp này, UBND huyện báo cáo cụ thể như sau:

1. Về các kiến nghị liên quan đến hạ tầng đê kè, thủy lợi, phòng chống, giảm nhẹ thiên tai:

- Kiến nghị của cử tri các xã: Quảng Thọ, Quảng Thành: Những năm qua, mặc dù cấp trên đã đầu tư khá lớn cho việc kiên cố hóa hệ thống đê kè ven sông, ven phá. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của lũ lụt, các đoạn bờ sông chưa được kè tại thôn Phú Lương A, xã Quảng Thành (đoạn từ cống Phú Lương A đến thôn An Thành) và công trình Kè sông Diên Hồng đoạn qua thôn Phò Nam B, xã Quảng Thọ kè chưa được hoàn chỉnh do không được bố trí vốn và công trình đã phê duyệt quyết toán gây mất an toàn cho người dân. Đề nghị huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí để gia cố, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đê kè hoặc kiến nghị đề xuất lên cấp trên có kế hoạch xây dựng trong những năm sau nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa lũ.

Về vấn đề này, UBND huyện đã có Báo cáo số 357/BC-UBND ngày 09/12/2022 về việc các khu vực bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng cần xử lý kịp thời trên địa bàn huyện cho UBND tỉnh đề nghị quan tâm, bố trí vốn đầu tư xây dựng. Đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 22/02/2024, với quy mô 3,35km, tổng mức đầu tư dự kiến 39.000 triệu đồng. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Thông báo số 2465/TB-SKHĐT ngày 22/7/2024 về kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2024: 300 triệu đồng.

Hiện nay, UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư, sớm trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt; bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2024 (nguồn ngân sách

tinh quản lý).

- *Kiến nghị của cử tri xã Quảng Lợi: Tuyến đê tây ven phá Tam Giang đoạn qua địa bàn xã được nhà nước quan tâm đầu tư đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân sản xuất, phát triển du lịch, dịch vụ, lưu thông đi lại. Bên cạnh đó, hiện nay, dự án FMCR tiếp tục đầu tư dự án nâng cấp đê kết hợp giao thông Tây phá Tam Giang với chiều dài qua xã Quảng Thái khoảng 1,7 km và đoạn qua xã Quảng Lợi khoảng 1,1 km. Tuy nhiên, còn khoảng 5 km đã bị xuống cấp, một số đoạn bị vỡ (từ HTX Thanh Lợi đến HTX Tín Lợi), nếu không kịp thời gia cố, sửa chữa sẽ dẫn đến khó khăn trong sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân và bỏ hoang vụ Hè Thu do nhiễm mặn. Đề nghị huyện tiếp tục đề xuất cấp trên quan tâm hỗ trợ kinh phí để đầu tư hoàn thiện.*

Về vấn đề này, UBND huyện đã có Báo cáo số 295/BC-UBND ngày 18/11/2022 về việc đề xuất phương án thoát lũ đoạn qua huyện Quảng Điền cho UBND tỉnh đề nghị quan tâm, bố trí vốn đầu tư xây dựng dự án: Nâng cấp gia cố Đê Tây phá Tam Giang đoạn từ xã Quảng Lợi đến Quảng Thái với chiều dài khoảng 6,1km; tổng mức đầu tư khoảng 90 tỷ đồng. Tuy vậy, do nguồn vốn đầu tư lớn, trong lúc nguồn ngân sách còn khó khăn nên UBND tỉnh chưa cân đối được. Thời gian tới, UBND huyện tiếp tục kiến nghị với cấp trên, đồng thời tranh thủ huy động các nguồn vốn để sớm triển khai thực hiện.

Ngoài các kiến nghị cụ thể trên, UBND huyện đã đề xuất với tỉnh tiếp tục hỗ trợ các công trình dự án về hạ tầng thủy lợi, phòng chống thiên tai trên địa bàn toàn huyện. Và trong năm 2024, UBND tỉnh đã bổ sung có mục tiêu cho huyện một số công trình dự án lớn, cụ thể: Gia cố, nạo vét sông Rào Cùn (30/44,7 tỷ đồng), Cống Ông Té, xã Quảng An (3/3,6 tỷ đồng), Hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa kịp thời các công trình thủy lợi thiết yếu do huyện quản lý (5 tỷ đồng)... Hiện nay, các công trình đã mở thầu và đang triển khai thi công.

2. Về các kiến nghị liên quan đến hạ tầng kinh tế- xã hội:

- *Kiến nghị của cử tri xã Quảng Thọ: Tuyến đường WB2 Thọ - Thành (đoạn từ thôn La Vân Thượng - La Vân Hạ) bị hư hỏng, xuống cấp làm ảnh hưởng việc đi lại và sinh hoạt cũng như việc sản xuất nông nghiệp, đề nghị cấp trên quan tâm, có kế hoạch duy tu, sửa chữa để nhân dân thuận tiện trong việc đi lại và sản xuất.*

Về vấn đề này, UBND huyện đã bố trí kinh phí nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh năm 2024 để thực hiện dự án: Nâng cấp, sửa chữa đường Rột (thôn Phò Nam A), đường liên thôn La Vân Thượng - La Vân Hạ và đường nội Tỉnh lộ 8A với Tỉnh lộ 19 (thôn Niêm Phò), xã Quảng Thọ với tổng mức đầu tư 2,6 tỷ đồng. Đến nay dự án đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư UBND xã Quảng Thọ đang triển khai thông báo mời thầu, dự kiến hoàn thành trong năm 2024.

- Liên quan đến các tuyến đường trên trên địa bàn huyện, một số tuyến đường giao thông liên xã bị hư hỏng, xuống cấp sau những trận lũ lụt của năm 2023 và những năm trước, như: Đường WB3 đoạn từ Cầu Trắng (Quảng Phước) đến Cầu Phú Lương (Quảng An); đường Trần Trùng Quang, đoạn từ Trần Đạo Tiềm đến Đặng Huy Cát; đường Nội thị xã Quảng Phước; đường Trần Đạo Tiềm (đoạn từ Ngân hàng NN và PTNT huyện đi xã Quảng Vinh),...

Về vấn đề này, UBND huyện đã phê duyệt chủ trương đầu tư và báo cáo kinh tế-kỹ thuật dự án: Sửa chữa hư hỏng tuyến đường liên xã từ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT (thị trấn Sịa) - thôn Sơn Tùng, xã Quảng Vinh, với tổng mức đầu tư 1.000 triệu đồng và dự kiến công trình sẽ thi công hoàn thành trong Quý III/2024. Đồng thời, đã ban hành Quyết định số 1648/QĐ-UBND ngày 28/5/2024 của UBND huyện về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2024; trong đó, có bố trí 459 triệu đồng để sửa chữa hư hỏng đường Trần Trùng Quang, thị trấn Sịa. Hiện nay, Phòng Kinh tế và Hạ tầng (chủ đầu tư dự án) đang lập các hồ sơ, thủ tục có liên quan để triển khai thực hiện.

Ngoài các kiến nghị cụ thể của cử tri ở trên, UBND huyện đã tranh thủ kêu gọi, huy động nguồn lực của cấp trên để đầu tư nâng cấp, sửa chữa các công trình, dự án trên địa bàn toàn huyện. UBND huyện đã trình HĐND huyện phê duyệt bổ sung vào kế hoạch đầu tư công năm 2024 và đã được HĐND huyện thông qua tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 14, với tổng mức đầu tư trên 127 tỷ đồng.

3. Các kiến nghị về công tác quản lý nhà nước về môi trường:

- Về môi trường tại các lò mổ tập trung:

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì tiến hành kiểm tra thực tế, qua kiểm tra đã đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, nhất là chất thải từ hoạt động vận chuyển và giết mổ. Hiện nay, cơ sở Quảng Phú đã xây dựng từ lâu (năm 2004), do quá trình phát triển kinh tế - xã hội nên khoảng cách không còn đảm bảo khoảng cách với nhà ở dân cư. Do đó, UBND huyện đã đề xuất UBND tỉnh bố trí một số điểm giết mổ gia súc gia cầm tập trung quy mô lớn để đưa các cơ sở không còn đảm bảo của các địa phương vào hoạt động. Đồng thời, UBND huyện đề nghị UBND tỉnh đề xuất, kiến nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Thông tư 13/2017/TT-BNNPTNT theo hướng quy định khoảng cách tối thiểu đối với các cơ sở giết mổ có công suất khác nhau (xây dựng cơ sở giết mổ có công suất nhỏ, khoảng 50-100con lợn/ngày) để tạo điều kiện cho các xã, thị trấn ở xa trung tâm đô thị xây dựng cơ sở giết mổ phục vụ cho nhu cầu của địa phương.

- Về môi trường ở các cơ sở chăn nuôi:

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu

thành lập Đoàn kiểm tra và đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về vệ sinh môi trường tại các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm ở khu vực trang trại. Qua kiểm tra, nhìn chung các cơ sở chăn nuôi đã chấp hành tốt các quy định pháp luật về đảm bảo vệ sinh môi trường. Các chủ trang trại đều đã triển khai đánh giá tác động môi trường và đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đảm bảo theo quy định của pháp luật. Qua đó đã hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường, đặc biệt là mùi hôi, ruồi nhặng trong chăn nuôi ở khu vực trang trại.

4. Về kiến nghị sắp xếp gọn gàng, chỉnh trang hệ thống dây điện, trụ điện, cáp viễn thông:

Về vấn đề này, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, ngành điện và các nhà mạng tiến hành khảo sát và đề xuất xử lý các vị trí cần chỉnh trang, sắp xếp, bó gọn cáp viễn thông, dây thuê bao, dây điện có nguy cơ gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng tới mỹ quan, nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của nhân dân trong mùa mưa bão. Qua các buổi khảo sát, ngành điện và các doanh nghiệp viễn thông đã xây dựng phương án để khắc phục, xử lý 58 vị trí cần chỉnh trang, sắp xếp, bó gọn trong năm 2023 và 2024.

Tuy nhiên, trên cơ sở nguồn lực và vật lực được hỗ trợ từ các doanh nghiệp viễn thông tham gia vào công tác chỉnh trang để thực hiện trong năm 2024 là rất khó khăn. Do đó, từ đầu năm 2024, Phòng Văn hóa và Thông tin đã phối hợp UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiến hành khảo sát, đánh giá, các đơn vị đã thống nhất chọn 12 tuyến đường cấp thiết để tiến hành chỉnh trang, sắp xếp, bó gọn cáp viễn thông, dây thuê bao trong năm 2024. Các vị trí, tuyến đường còn lại hiện tại vẫn đảm bảo và sẽ tiếp tục phối hợp các doanh nghiệp viễn thông triển khai công tác chỉnh trang trong thời gian tới.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 18/12/2023 của HĐND huyện về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5 và thứ 6 HĐND huyện khóa XI, UBND huyện báo cáo để các vị đại biểu HĐND huyện và cử tri theo dõi, giám sát./

Nơi nhận:

- TV Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT HĐND và UBND huyện;
- UBMTTQ Việt Nam huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lãnh đạo VP+CV;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Ngọc Bảo